

## ศธ.อึ้ง! ล่า "แก๊งตักเบ็ด" ทุบสอบผอ.เขตพื้นที่ฯ แจ้างผู้ใหญ่ช่วยได้- รีด 3 ล้าน

นำเสนอเมื่อ : 27 มิ.ย. 2565

**‘บิ๊กก.ค.ศ.’ แจ้างความ  
หลังถูก ‘แก๊งตักเบ็ด’ อ้างชื่อวังเตนช่วยสอบผอ.เขตฯ ‘อัมพร’ แจ้างเรียกหัวคิว 2-  
3 ล้าน เรงหาตัว จอไลออก-พ้นอาญา**

27 มิถุนายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) แทนตำแหน่งว่าง 13 อัตรา สมัครงวันที่ 1-7 กรกฎาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม สอบขอเขียน ภาค ก ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานใน และความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องและการนำไปใช้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

วันที่ 24 กรกฎาคม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก วันที่ 1 สิงหาคม สอบประเมินภาค ข และภาค ค วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 22-28 สิงหาคม 2565 และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 5 กันยายน

นายอัมพร ระบุว่า ขณะนี้พบว่า มีผู้แอบอ้างว่าข้าราชการระดับสูงระดับ 10 และ 11 หรืออดีตข้าราชการระดับสูงใน ศธ. จะช่วยเหลือให้เป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ได้ หากใครอยากเป็นต้องจ่ายค่าวังเตน ประมาณ 2-3 ล้านบาท

“การสอบผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงและอดีตผู้บริหารศธ. หลายคนถูกแอบอ้างซึ่งทราบว่ามีบางคนที่ถูกนำชื่อไปแอบอ้างได้ไปแจ้งความไว้แล้ว ส่วนผมเองยังไม่เชื่อว่าถูกแอบอ้าง จึงยังไม่ได้มีการดำเนินการ ทั้งนี้โดยความเป็นจริง ไม่มีใครช่วยใครได้ เป็นการตักเบ็ดอย่างไร้หลักเชื่อ หากใครรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ทุจริต หรือมีเบาะแสใด สามารถแจ้งมาที่ผม ปลัดศธ. และนายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ทันที” นายอัมพร กล่าว

นายอัมพร กล่าวอีกว่า การสอบครั้งนี้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการศธ. เน้นย้ำให้ดำเนินการจัดสอบใหม่มีความโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกคน เพราะอยากได้คนเก่ง คนดีมาทำงาน อีกทั้งกรรมการจัดสอบฯ ทุกคนได้มีการหารือ และเพื่อหาทางป้องกัน และตัวกรรมการฯเองก็ไม่มีใครเปิดช่องให้ใครสามารถดำเนินการทุจริตได้

นายอัมพร กล่าวต่อว่า ส่วนการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียน อยู่ระหว่างรอหลักเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของ คณะกรรมการก.ค.ศ. ที่มีรัฐมนตรีว่าการศธ. เป็นประธานให้ความเห็นชอบ

ปลายเดือนนี้ คิดว่าไม่มีปัญหา หากคณะกรรมการก.ค.ศ.เห็นชอบแล้ว ก็สามารถดำเนินการคัดเลือกได้ทันที

คุณนายประวีต กล่าวว่า มีผู้นำชื่อตนไปแอบอ้างจริง โดยมีคนโทรมาบอกตนว่า มีผู้ไปแอบอ้างชื่อ และบอกกับผู้ที่สมัครเข้ารับการศึกษาในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ว่า ถ้ายากเป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่ให้ติดต่อผ่านผู้ที่แอบอ้าง เพราะเขาออกอกในศธ. รู้จักตนและผู้ใหญ่ในศธ. เป็นอย่างดี สามารถติดต่อช่วยเหลือได้

“ทันทีที่ทราบเรื่องตนไม่ได้นั่งนอนใจ โดยได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา และให้มีการหาข้อมูลผู้แอบอ้าง เบื้องตนยังไม่ทราบว่า เป็นใคร แต่ส่วนตัวรู้สึกกังวลเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว ใครมีเบาะแสการทุจริต สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่ตน หรือสพฐ. โดยตรง หากพบว่าเป็นข้าราชการ มีทั้งคดีอาญา และมีโทษทางวินัยถึงขั้นไล่ออก”  
นายประวีต กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [แนวหน้า วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565](#)